



# Các ngôi chùa ở cực Nam Tổ quốc chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ

ISSN: 2734-9195

11:23 22/01/2025

Phật giáo thành phố Cà Mau hân hoan đón tết nguyên đán Ất Tỵ đang đến thật gần, hướng về Vesak cũng không còn bao xa nữa với những hành động theo phương châm “phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật”.

Khi Tết đã thật gần, chúng tôi làm một chuyến vân du văn cảnh chùa ở thành phố Cà Mau và được chứng kiến không khí đón Tết Ất Tỵ tại các ngôi chùa.

Ở Chùa Phật Tổ “*Đón Xuân Di Lạc*” với những dây cờ, đèn lồng đỏ. Chính điện hãy còn tinh khôi lắm vì khánh thành chưa lâu, kiên cố vững chãi trên cao ngay sau chính điện cổ kính có từ lâu với mái ngói và gạch rêu cũ. Trước cổng chùa có chiếc cầu nhỏ cũng xa xưa, đang đập sửa ngổn ngang cát sỏi nhưng cũng không làm vui đi sắc Xuân đang về ở sự bài trí trang hoàng bên trong.

Chùa Phật tổ cũng là nơi đặt Văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau. Thú vị khi được ngắm sự trang hoàng khá đẹp đón chào Vesak bày trí ngay hành lang chính điện mới.



Ni sư Thích nữ Diệu Chánh

Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ni sư Thích nữ Diệu Chánh tiếp Cộng tác viên Tạp chí Nghiên cứu Phật học ở Chùa Kim Sơn ở bên kia kênh đào 16 ở gần vùng ngoại ô của thành phố.

Chia sẻ với Cộng tác viên, Ni sư cho biết đang chuẩn bị “*Gian hàng 0 đồng*” trong dịp Tết, cũng như trao quà cho đồng bào nghèo. Ni sư chia sẻ thêm, Phật giáo tỉnh đang hướng về Vesak lần đầu tiên tổ chức ở TP.HCM với công tác chuẩn bị rất tích cực.



Ảnh tác giả cung cấp

Rời Chùa Kim Sơn, chúng tôi xuôi trên quốc lộ đến viếng Niệm Phật Đường Phước Hữu ở ấp Cây Trâm, Định Bình thuộc ngoại ô thành phố. Vị Tỳ kheo trẻ cho biết đạo tràng hương về Tết với nhiều sự chuẩn bị. Trước cổng Niệm Phật đường từng hàng cờ Phật giáo tung bay trong gió. Còn tại Chùa Bửu Liên bên cạnh, đang có thời công phu, sắc xuân cũng rạng ngời ngay bên ngoài cổng chùa.

Phật giáo thành phố Cà Mau hân hoan đón tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến thật gần, hướng về Vesak cũng không còn bao xa nữa với những hành động theo phương châm “*phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật*” như lời Ni sư Thích nữ Diệu Chánh chia sẻ.



Không khí khẩn trương để đón Tết

Tác giả: **Nguyễn Thành Công**